



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ นโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริต ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก ระดับ พร้อมตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จึงได้ออกประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทุกคน ถือปฏิบัติและดำเนินการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทุกคน งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
๒. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทุกคน งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
๓. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทุกคน ต้องไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ
๕. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงทุกคน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง